

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trong ngày 12/10/2021 đã xét nghiệm RT-PCR 4.667 mẫu (1.941 mẫu đơn, 2.726 mẫu gộp) cho 25.055 người và test nhanh 8.175 mẫu (7.758 mẫu đơn, 417 gộp) cho 8.602 người. Kết quả khẳng định có 87 ca mắc mới (tăng 32 ca so ngày hôm qua).

Tổng số ca dương tính: 8.851 ca (trong đó có 407 ca từ vùng dịch về, tính từ ngày 01/10/2021 đến nay).

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Thư chúc mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10)

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã có thư chúc mừng. Người đứng đầu Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: “Càng khó khăn càng thêm quyết tâm. Với tinh thần cao hơn một mức, nhanh hơn một bước và khả năng xử lý linh hoạt trong mọi tình huống, tôi có niềm tin vững chắc rằng, khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời, chúng ta sẽ cùng nhau vững bước vượt qua đại dịch”. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Nhiều kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở, ngành tỉnh về nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XV.

Nhiều ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành tỉnh được gửi đến đại biểu Quốc hội thuộc các lĩnh vực: Giáo dục, an ninh trật tự, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, nội vụ, khoa học và công nghệ v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Sa Đéc: Phát huy vai trò đầu tàu khôi phục và phát triển kinh tế

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, xem phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm.

Thành phố cần tập trung khai thác lợi thế sẵn có để khôi phục lại từng mục tiêu. Cụ thể, tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sau dịch Covid-19; quan tâm kích hoạt, hỗ trợ kịp thời các dự án đầu tư công và đầu tư tư trên địa bàn; quan tâm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP – ông Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Quý IV/2021: Ít nhất 400 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoạt động

Để thực hiện mục tiêu này, tại buổi làm việc vào chiều 12/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu Sở Công Thương rà soát, nắm lại các nhu cầu về: Công suất, lao động, vắc xin, nguyên liệu đối với doanh nghiệp đang hoạt động theo phương án “4 tại chỗ” và doanh nghiệp đã ngừng hoạt động để có sự hỗ trợ, kế hoạch phục hồi kịp thời. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Gỡ khó Dự án sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Artex

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Trí Quang yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại tất cả quy trình, thủ tục, hồ sơ của Dự án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết theo đúng quy định; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh phối hợp với Công ty, đảm bảo Dự án được thực hiện theo đúng hồ sơ đã đăng ký.

Đối với đề nghị xin được gia hạn thời gian thực hiện Dự án của Công ty, ông Trần Trí Quang chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại để có hướng hỗ trợ cho đơn vị theo đúng quy định. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Tiếp tục tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Trong đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh nghiên cứu “Gói an sinh” để hỗ trợ người dân khó khăn, nhất là những trường hợp người dân vừa trở về quê có hoàn cảnh khó khăn. Đoàn Thanh niên củng cố lại các đội hình tình nguyện, trong đó quan tâm hỗ trợ học sinh học trực tuyến, các em vừa trở về địa phương, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tính toán phương án hỗ trợ các em mồ côi cha, mẹ do Covid-19 v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949